



มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
รับเลขที่ ๒๗๕๑  
วันที่ 26 ธ.ค. 2559  
เวลา 11:08

ที่ สทช ๔๐๑๕/๔๖๖๙๑

สำนักงาน กสทช.

๘๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กทม. ๑๐๔๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เนื้อหารายการทางวิชาการ และสื่อออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ในโครงการขยายโอกาส การเข้าถึงรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์สำหรับพื้นที่ เป้าหมาย (ศูนย์มีเดียชุมชน)

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ประเภทเนื้อหารายการทางวิชาการ และสื่อออนไลน์ที่นำไปเผยแพร่ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านการประกอบ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับพื้นที่เป้าหมาย (ศูนย์มีเดียชุมชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยาย โอกาสให้ประชาชนตามพื้นที่เป้าหมายสามารถได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือเนื้อหารายการที่มีสาระประโยชน์ตรงตาม ความต้องการ และส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมการขยายช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการศึกษาข้อจำกัด ในการเข้าถึงและการรับรู้ข่าวสารบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับประชาชนตามพื้นที่ เป้าหมาย นั้น

สำนักงาน กสทช. ใคร่ขอความอนุเคราะห์เนื้อหารายการทางวิชาการ และสื่อออนไลน์มายังท่าน เพื่อเผยแพร่ในโครงการฯ สำหรับการจัดให้มีบริการการเข้าถึงรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ตามรายละเอียดโครงการ ที่แนบเรียนมาพร้อมหนังสือนี้ สำนักงาน กสทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี และ ขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย ทั้งนี้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณสุทธิดา ประกอบผลดี โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๑-๗๖๘๘ ต่อ ๕๕๘๔ หรือ ๐๘๙-๔๙๖-๘๔๔๘ ทางอีเมล suthika.p@nbt.go.th และคุณผุสดี วุฒิกร โทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๗๑-๗๖๘๘ ต่อ ๕๕๖๐ หรือ ๐๘๓-๐๕๘-๖๕๙๖ ทางอีเมล putsadee.w@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จะขอบคุณยิ่ง

นายประสิทธิ์ คณะเสริมชัย  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูมิภัส พลการ)

ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง  
รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพ  
และส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง

สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและ

ส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง (ชส.)

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๗๖๘๘ ต่อ ๕๕๘๔, ๕๕๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๙๐๔๘

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสินนท์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร



โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร  
ด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ สำหรับประชาชน

**๑. หลักการเหตุผลและความจำเป็น**

ตามพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๒๓ (๑๓) กำหนดให้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบกิจการและคุ้มครองสิทธิ ในความเป็นส่วนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคมและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ที่ใช้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์ จากรายการของกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาค

สภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของประชาชนโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในชนบทและห่างไกลของประเทศ ได้รับสิทธิในการส่งเสริม การเข้าถึงและมีโอกาสได้รับบริการผ่านสื่อกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ได้อย่างเท่าเทียม ทัวถึง เสมอภาค ประกอบกับร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของแผน เพื่อส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในการสื่อสาร มุ่งเน้น ให้เกิด การเข้าถึงหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและเสมอภาค เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์กระทำการใดอันเป็นการขัดขวางหรือแทรกแซงการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่หลากหลายของประชาชน ดังนั้นในการกำหนดเป้าหมายและแนวทางการส่งเสริมการจัดให้มี บริการด้านกระจายเสียง โทรทัศน์ ตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) เพื่อให้บรรลุแผนยุทธศาสตร์ที่ ๔ (๑) ตามประสงค์ และปัจจุบันยังมีพื้นที่บางส่วนที่ประชาชนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และยังขาดข้อมูลความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงมาตรฐานอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการส่งเสริมการจัดให้มีบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ในการรับข้อมูลข่าวสารสาธารณะของประชาชนอย่างแท้จริง

ดังนั้น เพื่อให้การขยายโอกาสการเข้าถึงและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ที่เหมาะสมได้อย่างเท่าเทียม ทัวถึง สำหรับประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงเห็นสมควรดำเนินการ จัดให้มีบริการเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงและเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ภายใต้ขอบเขต และระยะเวลาที่กำหนด ตามพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินงาน เช่น การติดตั้งระบบรับส่งสัญญาณในพื้นที่การซ่อมบำรุงรักษาระบบรับส่งสัญญาณ เป็นต้น

## ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมการขยายช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมสำหรับประชาชนตามพื้นที่เป้าหมาย และเพื่อศึกษาข้อจำกัดในการเข้าถึงและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบริการฯ สำหรับประชาชนตามพื้นที่เป้าหมาย

## ๓. ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

๓.๑ สำนักงาน กสทช. สามารถขยายโอกาสการเข้าถึงบริการฯ สำหรับประชาชนตามพื้นที่เป้าหมาย

๓.๒ สำนักงาน กสทช. จัดส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและชุมชนมีส่วนร่วมในขยายช่องทางให้บริการฯ และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตามพื้นที่เป้าหมาย

๓.๓ สำนักงาน กสทช. มีฐานข้อมูลข้อจำกัดตามพื้นที่เป้าหมาย ในการเข้าถึงบริการฯ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

## ๔. ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินงานจัดให้มีบริการขยายโอกาสการเข้าถึงและเพิ่มช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตามพื้นที่เป้าหมายโดยให้กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสการเข้าถึงรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอย่างทั่วถึงและเสมอภาคในรูปแบบการกระจายข้อมูลไปยังพื้นที่เป้าหมายโดยระบบจะส่งข้อมูลข่าวสารเนื้อหา (Content) จากส่วนกลางที่มีการจัดรูปแบบข้อมูลข่าวสารเป็นหมวดหมู่แบ่งเป็นด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ด้านสุขอนามัยหรือสาธารณสุข ด้านการจัดการองค์ความรู้หรือการศึกษา ด้านข่าวสารหน่วยงานราชการ เป็นต้นและสามารถนำข้อมูลข่าวสาร (Import) เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลส่วนกลาง เพื่อส่งผ่านสู่ระบบกระจายข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ (ศูนย์มีเดียชุมชน: Media Community Center) และส่งผ่านเข้ากล่องรับสัญญาณ (Media Box) เพื่อแสดงผลผ่านจอโทรทัศน์ โดยสามารถเลือกดูข้อมูลผ่านการควบคุมแบบไร้สายได้ (Remote Control) การรับส่งข้อมูลจากส่วนกลางไปยังพื้นที่เป้าหมาย จะผ่านระบบสื่อสารดาวเทียม ข่ายสายทองแดงหรืออื่นๆ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมด้านภูมิศาสตร์แต่ละพื้นที่ โดยระบบสามารถกำหนดให้ส่งข้อมูลเป็นช่วงเวลาได้ หรือให้ส่งทันที รวมถึงสามารถส่งข้อมูล หรือข้อความ เพื่อให้ไปแสดงผลที่ จอโทรทัศน์ ได้

## ๕. ระยะเวลาการดำเนินงาน

รวมระยะเวลา ๑๘๐ วัน สิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๖. พื้นที่ดำเนินงาน

ภาค	สถานที่*
เหนือ	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน หรือพื้นที่ที่ทางชุมชนจัดไว้ให้
ตะวันออกเฉียงเหนือ	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน หรือพื้นที่ที่ทางชุมชนจัดไว้ให้
ใต้	โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน หรือพื้นที่ที่ทางชุมชนจัดไว้ให้

\*สถานที่อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านกิจการกระจายเสียง  
และกิจการโทรทัศน์สำหรับพื้นที่เป้าหมาย (ศูนย์มีเดียชุมชน)

(ประเภทเนื้อหารายการทางวิชาการ และสื่อออนไลน์ที่ใช้เผยแพร่)

1. ด้านการศึกษาสำหรับประชาชน

ประเภทเนื้อหารายการในกลุ่มเพื่อการศึกษา รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้สำหรับการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน อาทิเช่น วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

2. ด้านการพัฒนาอาชีพสำหรับประชาชน

ประเภทเนื้อหารายการในกลุ่มเพื่อการพัฒนาอาชีพ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้สำหรับการเรียนรู้ในด้านต่างๆ สำหรับพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการเพิ่มพูนรายได้สำหรับประชาชน อาทิเช่น การเกษตร ประมง การทำปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากตำบล (โอท็อป) เป็นต้น

3. ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน

ประเภทเนื้อหารายการในกลุ่มเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้สำหรับการเรียนรู้ในด้านต่างๆ สำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา เพิ่มผลผลิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับประชาชน อาทิเช่น นวัตกรรมการเกษตร เทคนิคและนวัตกรรมในการผลิตสินค้าในครัวเรือน นวัตกรรมทางด้านอาชีวศึกษา เป็นต้น

4. ด้านสาธารณสุข สุขภาพของประชาชน

ประเภทเนื้อหารายการในกลุ่มด้านสาธารณสุข สุขภาพของประชาชน รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้สำหรับการเรียนรู้ในด้านต่างๆ สำหรับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน รวมถึงการป้องกัน การแนะนำ และวิธีการรักษาหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาทิเช่น การป้องกันและรักษาโรคทั่วไป โรคระบาด โรคติดต่อ เป็นต้น

5. กฎหมายที่ประชาชนควรรู้

ประเภทเนื้อหารายการในกลุ่มด้านกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลความรู้สำหรับการเรียนรู้ในด้านกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติตามหลักกฎหมายได้อย่างถูกต้อง และไม่กระทำการละเมิดข้อกฎหมายพื้นฐาน รวมถึงเพื่อประโยชน์ในการป้องกันตนเองจากผู้ที่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการเอาเปรียบ อาทิเช่น พินัยกรรมชาวบ้าน หลักการทำสัญญา ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกฟ้อง เป็นต้น